

บรรณานุกรมการแปล

สวัสดิ์ครับ

พบกันอีกครั้งสำหรับบรรณานุกรมการแปล วารสารโรงเรียนนายเรือฉบับนี้ยังคงนำเสนอบทความที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจสำหรับผู้อ่านทุกท่านอย่างต่อเนื่อง

สาระภายในเล่มเริ่มต้นด้วย บทความเรื่อง ผู้ดูแลดวงตาแห่งท้องทะเล โดย น.อ.จรินทร์ บุญเหมาะ เล่าเรื่องราวอีกแง่มุมหนึ่งของหน่วยงานที่ทำหน้าที่เสมือนผู้ดูแลดวงตาแห่งท้องทะเล ให้สามารถนำทางแก่เรือต่าง ๆ ที่เดินเรืออยู่ในน่านน้ำไทยให้สัญจรไปมาด้วยความปลอดภัย ซึ่งน้อยนักที่บุคคลทั่วไปจะทราบรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานดังกล่าว 📍 บทความเรื่อง **Social Engineering** โดย น.ต.ผศ.ต๋นัย ปฎิยุทธ์ นำเสนอศาสตร์และศิลป์ที่ผู้ประสงค์ร้าย (Cracker) ใช้หลอกลวงผู้คนให้เปิดเผย Password หรือข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ โดยอาศัยเครื่องมือต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราที่เราคาดไม่ถึง รวมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันและแก้ไขเมื่อเราถูกโจมตีโดยผู้ประสงค์ร้ายเหล่านั้น

📍 ติดตามด้วยบทความเรื่อง **e-Learning** คืออะไร โดย น.อ.หญิง ยุวดี เปรมวิชัย ซึ่งแนะนำให้ผู้อ่านทราบความหมายของ e-Learning รวมทั้งชี้ให้เห็นข้อแตกต่างของ e-Learning กับการเรียนในห้องเรียนและสิ่งสำคัญที่จะพัฒนาการเรียน การสอนแบบ e-Learning ให้สมบูรณ์ได้นั้นขึ้นอยู่กับอะไร ผู้สนใจเรื่องดังกล่าวสามารถอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ได้ในฉบับนี้ครับ 📍 บทความเรื่อง **ว่าด้วยเรื่อง**

ของพม่า โดย น.ท.หญิง ผศ. ขนิษฐา รัตนพฤษ์ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศพม่าประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดติดต่อประเทศไทยทางทิศตะวันตก ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านมีความเข้าใจความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อันขมขื่นที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของชาวพม่า สภาพสังคมที่มีความหลากหลายของเผ่าพันธุ์ต่าง ๆ อันนำไปสู่ความขัดแย้งทางสังคมและการเมือง ในที่สุดก็ส่งผลกระทบต่อทัศนคติของชาวพม่า ในการมองโลก และสุดท้ายก็ส่งผลต่อท่าทีในการดำเนินนโยบายต่างประเทศซึ่งจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยในอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจ ติดตามเป็นอย่างยิ่ง 📍

📍 ต่อจากนั้นเป็นบทความเรื่อง การบันทึกบัญชีในชีวิตประจำวัน.. เพื่อการออมในอนาคต โดย น.ท.หญิง จิตต์จิรา ตั้งจิตวงศ์ นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน แนะนำการทำบัญชีใช้จ่ายเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการออมเพื่ออนาคต 📍

📍 ต่อด้วยบทความเรื่อง ที่มาของความเชื่อของชาวพุทธเกี่ยวกับเทวดาและพรหม : กรณีศึกษาจากประวัติของพระพาหิยทวารุจิรยเถระ โดย น.อ.ทองใบ อีรานันท์ทางกูร นำเสนอเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นวิถีของชาวพุทธ นอกจากจะนับถือพระรัตนตรัยและยังนับถือเทวดาและพรหมไปพร้อม ๆ กัน 📍 และส่งท้ายด้วยรายงานการวิจัย ความพึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือก

เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ โดย น.อ.หญิง ดร. ประอร
สุนทรวิภาต, ร.อ.หญิง จุฬาวลัย สุนทรวิภาต และ ร.ท.หญิง ธรรมรส ช่างไม้งาม ซึ่งทำการวิจัยความ
พึงพอใจในกระบวนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ปีการศึกษา ๒๕๔๘
ที่ผ่านมา เพื่อประเมินคุณภาพการดำเนินงาน และนำข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการสอบคัดเลือก
ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และท้ายเล่มยังคงมี **ข่าวหายเรือ** ที่จะนำเสนอข่าวสาร ความเป็นไปในด้านต่าง ๆ
ภายในโรงเรียนนายเรืออย่างต่อเนื่อง และพบกันใหม่ในฉบับหน้า.....สวัสดิ์ครับ 🌐

บรรณาธิการ